

๗
จ๊อบส์ดีบี จัดกิจกรรม "Let's explore on tour :
ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ"

● นำเสนอเมื่อ 24 ม.ค. 2557

๗
จ๊อบส์ดีบี จัดกิจกรรม “Let's explore on tour :
ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ”

เดินสายเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน
รู้ทันความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
แข่งขันได้ในระดับสากล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 มกราคม 2557 บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านจ๊อบพอร์ทัล ในเมืองไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม “Let's explore on tour : ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ” ระหว่างวันที่ 17 มกราคม- 13 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทงานต่างๆ และเสริมทักษะการสมัครงานแก่นักศึกษา 25 มหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้สามารถเลือกสรรงานได้ตรงตามความต้องการทั้งของตนเองและตลาดแรงงานที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมแข่งขันได้ในตลาด แรงงานอาเซียน ต้อนรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปี 2558

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่
“ในฐานะที่เราเป็นเว็บไซต์หางานที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากผู้ใช้งานมานานกว่า 15 ปี เรามองเห็นปัญหาและความท้าทายของตลาดแรงงาน

ว่าปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรต้องประสบปัญหาในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการกับตำแหน่งที่เปิดรับ ในขณะที่คนหางานเองก็ไม่สามารถเลือกตำแหน่งงานได้ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะนักเรียนนักศึกษาขาดความรู้และความเข้าใจในตำแหน่งงานต่างๆ บางคนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอยากจะเป็นอะไร อยากทำงานอะไร”

“สำหรับกิจกรรมเดินสายให้ความรู้ด้านการสมัครงานและตลาดแรงงานแก่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยในครั้ง นี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่อ **“Let's explore on tour : ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ”**

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการนำความรู้ขอแนะนำและมุมมองจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ มาสื่อสารให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมเทคนิคการหางาน การสมัครงาน การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้โดนงานที่ตรงกับความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงการวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานใหม่ ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง”

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม **“Let's explore on tour : ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ”**

ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เนื่องจากเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการเคลื่อนไหวแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างเสรีใน 7 สาขาอาชีพ จะทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก จอบส์ดีบีเชื่อมั่นว่าการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในครั้ง นี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้นักศึกษาของเราที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งกับองค์กรของไทยเองและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศอีกด้วย

กิจกรรม **“Let's explore on tour : ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ”**
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2557

ภายในงานจะมีการจัดบูธกิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ตรงใจแก่นักศึกษา มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ที่ทำให้การหางาน สมัครงาน ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันหางานเวอร์ชันใหม่ล่าสุด "jobsDB mobile app 2.0" พร้อมทั้งมีกิจกรรมเกมส์ และของรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกมากมาย

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jobsdb.com

ตารางการจัดกิจกรรม